

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายเลิศศักดิ์ นาคา	ประธานสภาฯ	เลิศศักดิ์ นาคา
๒	นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร	ส.อบต. หมู่ที่ ๒	ประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
๓	นางสาวอวสา สมัคธรรม	ส.อบต. หมู่ที่ ๕	อวสา สมัคธรรม
๔	นางวรรณิ พิศณุเสน	ส.อบต. หมู่ที่ ๖	วรรณิ พิศณุเสน
๕	นายสามารถ คงคานนท์	ส.อบต. หมู่ที่ ๔	นิรัตน์ รักช้าง
๖	นายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร	รองประธานสภาฯ	ประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุวิทย์ ชูเกิด	ส.อบต.หมู่ที่ ๑	ลา
๒	นายนิรัตน์ รักช้าง	ส.อบต.หมู่ที่ ๗	ลา

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายสุชาติ เกิดศิริ	นายก อบต.	สุชาติ เกิดศิริ
๒	นางวิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร	รองปลัด อบต.	วิไลลักษณ์ สังสิทธิเสถียร
๓	นางสาวนภารัตน์ โยธาภิบาล	ผู้อำนวยการกองคลัง	นภารัตน์ โยธาภิบาล
๔	นายศิวะกานท์ ชูทอง	หัวหน้าสำนักปลัด	ศิวะกานท์ ชูทอง
๕	สืบเอกประจบ เพชรฤทธิ์	เลขานุการสภาฯ	ประจบ เพชรฤทธิ์
๖	นางกัญญาชิสสา เทวเดช	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	กัญญาชิสสา เทวเดช
๗	นางสาวนิตยา กาญจนารักษ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	นิตยา กาญจนารักษ์

เปิดประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลขานุการสภาฯ เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯ ผู้ที่มาประชุมและได้ลงลายมือชื่อไว้ ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ ที่ได้มาลงลายมือชื่อไว้จำนวน ๖ ท่าน จึงได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุม จำนวน ๖ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุม จึงได้เชิญนายเลอศักดิ์ นาคา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ประธานฯ -ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาอบต.ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
ประธานคณะกรรมการฯ เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานคณะกรรมการตรวจการตรวจรายงานการประชุม ได้ประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินการตรวจรายงานการประชุม ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการบันทึกรายงานการประชุมสภา อบต.ทุ่งโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีการบันทึกถูกต้องเรียบร้อย และคณะกรรมการฯ ก็ไม่มีการขอให้แก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ลงนามรับรองไว้เป็นหลักฐาน

ประธานฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะขอแก้ไขอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีกระผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมด้วย

ที่ประชุม
มีมติรับรองรายงานการประชุม จำนวน ๖ เสียง
มีมติไม่รับรอง จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน - คน

ถือว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม
ประธานฯ ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ

ประธานฯ ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในวาระที่ ๒ ขึ้นแปรญัตติและวาระที่ ๓ ขึ้นลงมติ ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติ

ประธานคณะกรรมการฯ เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ได้ประชุมพิจารณาร่าง

งบประมาณและมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาฯ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการ แปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ จำนวน ๓ คน ซึ่งประกอบด้วย

๑. นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร
๒. นายประสิทธิ์ ดั่งวิจิตร
๓. นายสามารถ คงคานนท์

และประธานสภาฯส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้คณะกรรมการแปรญัตติเพื่อดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องแล้ว เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้ประชุม คณะกรรมการฯ ในครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อ พิจารณาเลือกประธานกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๑๐๙ วรรคสอง ซึ่งที่ประชุมมีมติคัดเลือก กระผม นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯและคัดเลือก นายสามารถ คงคานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ และสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้กำหนดระยะเวลารับคำแปรญัตติไว้เป็นเวลา ๓ วัน คือ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ และได้กำหนดให้ คณะกรรมการแปรญัตติฯจะต้องมีการประชุมพิจารณาคำเสนอแปรญัตติที่มีผู้ยื่น เข้ามา ภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ โดยระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติสิ้นสุดลงใน วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.โดยสภาฯได้มีมติกำหนดระยะเวลา พิจารณาคำแปรญัตติที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รับไว้ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อรอรับคำแปรญัตติของสมาชิกสภาฯและผู้บริหาร ปากฎว่าไม่มีสมาชิกสภาฯหรือผู้บริหารมายื่นคำขอแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการแปรญัตติฯจึงได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื่อง งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เห็นว่าการดำเนินการจัดทำร่าง ข้อบัญญัติฯ เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการแปร ญัตติฯครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ และคณะกรรมการแปรญัตติ ได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ อบต.เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

น้ำให้ประชาชนใช้ได้ ฝากให้ท่านปลัดและผู้อำนวยการกองช่างลงไปสำรวจเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการต่อไป

ประธานฯ

ขอเชิญคุณอวสา สมัคธรรม

นางสาวอวสา สมัคธรรม เรียน ท่านประธานฯ ดิฉันนางสาวอวสา สมัคธรรม สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕ ดิฉันมีเรื่องที่จะเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาแก้ไข คือ

๑. เรื่องปัญหาขยะล้นถัง ในขณะนี้ชาวบ้านได้นำขยะมาใส่ถังจนล้นถัง ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผลไม้ออกมาเยอะ และกองไว้ที่บริเวณริมถนนและมีสุนัขมาคุ้ยขยะทำให้ขยะ फैนพ่น ชาวบ้านฝากให้แก้ปัญหานี้ด้วย

๒. ชาวบ้านฝากขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้พิจารณาอนุมัติดำเนินการโครงการถนนบุกเบิกถนน จากหมู่ที่ ๕ เชื่อมหมู่ที่ ๘ ซึ่งทำให้สามารถสัญจรไปมา และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวก

ประธานฯ

ขอเชิญคุณวรรณิ พิศณุเสน

นางวรรณิ พิศณุเสน

เรียน ท่านประธานฯ ดิฉันนางวรรณิ พิศณุเสน สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๖ ดิฉันขอฝากไปยังผู้บริหารเรื่องการแก้ไขปัญหานถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนสายเขาตินฝากให้เข้าไปดูแลและดำเนินการแก้ไขด้วย

ประธานฯ

ขอเชิญคุณประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร

นายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร

เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายประสิทธิ์ ด้วงวิจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๘ มีเรื่องที่จะเสนอให้ผู้บริหารดำเนินการแก้ไข ๒ เรื่อง คือ

๑. เรื่องประปาหมู่ที่ ๘ ที่ อบต.ได้ไปดำเนินการก่อสร้างหอดังที่บ้านนายลิขิต คงเกื้อ โดยใช้ น้ำจากบ่อน้ำบาดาลแต่ในขณะนี้บ่อน้ำบาดาลไม่มีน้ำ กระผมใคร่ขอเสนอให้ทำการขุดลอกฝายเก็บน้ำ ซึ่งอยู่ในบริเวณใต้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง โดยขุดลอกให้มีความกว้างและเพิ่มระยะทางไปตามลำห้วย กระผมคิดว่าปริมาณน้ำคงเพียงพอ และฝั่งที่อุดน้ำเข้าสู่ระบบประปา ระยะทางประมาณ ๘๐๐ เมตร ฝายก็สามารถที่จะแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในหมู่ที่ ๘ ได้พอสมควร

๒. เรื่องการปรับปรุงบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนเขาเตरिक ซึ่ง อบต.เราจะดำเนินการจัดงานวันลอยกระทงในเดือนพฤศจิกายน กระผมกลัวว่างานที่ตั้งไว้ จะไม่สามารถดำเนินการได้ทันกับการจัดงานเพราะเป็นช่วงต้นปีงบประมาณ เพราะฉะนั้นฝากท่านประธานฯ ไปยังผู้บริหาร ช่วยพิจารณาจัดหางบประมาณมาเพื่อดำเนินการให้สามารถปรับปรุงได้ก่อนจะมีการจัดงาน

ประธานฯ

ขอเชิญคุณประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

นายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร

เรียน ท่านประธานฯ กระผมนายประสิทธิ์ แก้ววิจิตร สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒ กระผมขออนุญาตเสนอเพิ่มเติมที่ได้เสนอไปแล้ว คือ

เรื่องการนำน้ำจากคลองประ เพื่อมาใช้ในครัวเรือน ซึ่ง อบต.ได้ก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อใช้ในการเกษตรในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว แต่หากจะนำมาผลิตเป็นน้ำประปาเพื่อใช้ในครัวเรือน กระผมขอเสนอว่าควรจัดหางบประมาณมา

